



**HOA SEN**  
GROUP

## TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG TẬP THỂ CHI NHÁNH XUẤT SẮC NHẤT HTPP MIỀN BẮC THÁNG 11/2016

Căn cứ kết quả kinh doanh tháng 11/2016, VPĐH Miền Bắc tuyên dương 04 Chi nhánh xuất sắc nhất HTPP Miền Bắc đã có thành tích kinh doanh tốt như sau:

### 1. Chi nhánh Lục Ngạn

Đứng đầu trong bảng xếp hạng thi đua tháng 11/2016 của HTPP Miền Bắc là Chi nhánh Lục Ngạn – Bắc Giang.



Với sự quản lý của anh Lê Bá Thìn – Giám đốc chi nhánh, Chi nhánh Lục Ngạn đã đạt được thành tích đáng khích lệ: Hoàn thành 143% chỉ tiêu kinh doanh tháng 11, tăng trưởng 275% so với cùng kỳ, tổng điểm đánh giá đạt 63.88 điểm.

## 2. Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh thứ hai được tuyên dương trong đợt này là Chi nhánh Hà Nội. Bản thân là một chi nhánh lớn, đóng góp tỷ lệ doanh số và lợi nhuận hàng đầu Miền Bắc. Áp lực mà Chi nhánh Hà Nội phải gánh vác là rất lớn. Tuy nhiên, với sự đồng lòng cố gắng của tất cả CBCNV, Chi nhánh Hà Nội đã đạt được thành tích tốt trong tháng 11.

Với tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu 159%, tỷ lệ tăng trưởng 164% và tổng điểm thi đua 56.75 điểm, Chi nhánh Hà Nội là chi nhánh thứ hai được tuyên dương trong tháng này.



Quản lý chi nhánh Hà Nội là anh Vương Đình Hoàng – một trong những Giám đốc chi nhánh trẻ và có tài năng tại Miền Bắc. Cùng cộng tác với anh Hoàng là một lực lượng CBCNV giàu nhiệt huyết và có trách nhiệm. Với nền tảng này, chắc chắn Chi nhánh Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là một trong những “hỗ trợ” của HTPP Miền Bắc và tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới.

## 3. Chi nhánh Móng Cái

Là một chi nhánh ở vùng cửa khẩu biên giới phía Bắc, chịu sự cạnh tranh rất lớn bởi các hãng sản phẩm giá rẻ, Chi nhánh Móng Cái đã phải nỗ lực rất nhiều để trở thành chi nhánh thứ ba được tuyên dương về thành tích kinh doanh trong tháng 11.



Với thành tích hoàn thành chỉ tiêu 164%, tỷ lệ tăng trưởng 167%, tổng điểm 54.88, Chi nhánh Móng Cái xứng đáng được tuyên dương và nhận quà tặng từ Ban Tổng Giám đốc Công ty. Đây sẽ là lời động viên để Chi nhánh tiếp tục cố gắng và đạt được những thành quả tốt hơn nữa.